



กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

เข้าพบองคมนตรีเพื่อมอบรายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา และแนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน



คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการ นายเฉลา พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมการ และกรรมการ ประกอบด้วย พลเอก สติน ทองภักดี และนายทรงเดช เสมอคำ พร้อมด้วยคณะทำงานจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ประกอบด้วย นายบุรพาทิต พลอยสุวรรณ นายศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ และนางกฤษฎาภรณ์ รุจิธำรงกุล ได้เดินทางไปเข้าพบ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เพื่อมอบรายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา และแนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน” พร้อมทั้งรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติประเทศด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ได้ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา และแนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ถือเป็นแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ แต่กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งสร้างความเข้าใจและผลักดันหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ด้วยการปรับสาระหลักสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้แต่ละระดับให้สัมพันธ์กับศาสตร์พระราชา โดยเน้นให้ผู้บริหารการศึกษาระดับท้องถิ่นถึงความสำคัญของการน้อมนำแนวคิดและวิถีหลักการทำงาน องค์ความรู้ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพระหว่างครูกับนักเรียน พร้อมทั้งพัฒนาครูผู้สอนให้มีคุณสมบัติด้านคุณธรรมจริยธรรม และสร้างนวัตกรรมสื่อการสอนให้ทันสมัยเพื่อใช้เป็นฐานพัฒนาผู้เรียนให้เก่ง เป็นคนดี ทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี มีงานทำ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงจะสามารถต่อยอดและยกระดับคุณภาพบริหารจัดการศึกษาของประเทศให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมดังที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานองค์ความรู้และศาสตร์ต่าง ๆ ไว้เป็นจำนวนมาก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อจัดตั้งโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหาขาดความรู้พื้นฐานและขาดทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบัน การศึกษาวิชาชีพได้ เช่น มูลนิธิพระดาบส โรงเรียนในพระราชานุเคราะห์ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เป็นต้น

